



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เดือนเกษตรกร อย่าขุดมันอ่อน ...	ข่าวสด
2. ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เดือนเกษตรกร อย่าขุดมันอ่อน ...	มติชน
3. ประกันเตรียมชดเชยทิมหมูป่า ชาวนาเสียหายสะสมครอง1,260บาทต่อไร่	ผู้จัดการรายวัน
4. เปิดพื้นที่นาข้าวรับน้ำจากถ้ำหลวง เตรียมงบ 50 ล้าน เยียวยาเกษตรกร	คม ชัด ลึก
5. กรมชลฯลุยแหล่งน้ำต้นทุน รongรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก	ประชาชาติธุรกิจ
6. 'กฤษฎา'สั่งเร่งไทยนิยมฯหลังพบล่าช้า	กรุงเทพธุรกิจ
7. เกษตรฯวางระบบบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ-ใต้ ระงับนำเข้ามังคุดอินโดนีเซีย	สยามรัฐ
8. เกษตรกรยังเมินฝึกอบรมแก้จน "กฤษฎา"ไล่บี้โครงการไทยนิยม ...	ไทยรัฐ
9. เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ชี้เป้าในการรับซื้อผลผลิต...	มติชน
10. "คน-มันฯ-โค" มหาสารคาม รongรับปรับเปลี่ยนทำนา	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
12. 'สิริวิชญ์ มิไพฑูล'เกษตรกรรุ่นใหม่ใช้บัญชีวางแผนการผลิต...ปรับแนวคิดตลาดนำ	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เดือนเกษตรกร อย่ำขุดมันอ่อน หวั่นกระทบคุณภาพผลผลิต

วันที่ : พฤษศบปี 5 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 10081 หน้า : 7(ขวา)

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิด

เผยว่า สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังปี 2560/2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบกับปี 2559/2560 พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง 9.70% 10.67% และ 1.06% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งบางพื้นที่ฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากทำให้ดินชุ่มน้ำ หัวมันสำปะหลังเน่าเสียหาย ผลผลิตต่อไร่จึงลดลง ประกอบกับเกษตรกรขาดเงินทุนในการบำรุงรักษาแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังมีขนาดเล็กและคุณภาพไม่ดี ผลผลิตรวมจึงลดลงด้วย

สำหรับราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนต.ค. 60 มีแนวโน้มเพิ่มสูง

## ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เดือนเกษตรกร อย่ำขุดมันอ่อน หวั่นกระทบคุณภาพผลผลิต

ขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เดือน มิ.ย. 61 เฉลี่ย กก. 2.51 บาท สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ราคา กก. ละ 1.15 บาท (เพิ่มขึ้น 118%) เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเดือนมิ.ย. 61 ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแป่งมันสำปะหลังส่วนใหญ่หยุดปรับปรุงเครื่องจักร และจากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปี

การผลิต และการเพาะปลูกซ้ำเพื่อรับเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลผลิตรอบสุดท้ายจะออกตลาดในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. จึงอยากฝากถึงเกษตรกรให้ระมัดระวังการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุ เพื่อให้ทันราคาที่ยังคงสูงอยู่ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงานที่ไม่ครบอายุ จะส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง อีกทั้งท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังรุ่นต่อไป และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดอีกด้วย และในส่วนของภาครัฐเตรียมแนวทางการจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 รวม 14 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เตือนเกษตรกร อย่าขุดมันอ่อน หวั่นกระทบคุณภาพผลผลิต

วันที่ : พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 14725 หน้า : 7(ล่างขวา)

## ราคามันสำปะหลังสดใส สศก.เตือนเกษตรกร อย่าขุดมันอ่อน หวั่นกระทบคุณภาพผลผลิต

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า สถานการณ์การ

ผลิตมันสำปะหลังปี 2560/2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) คาดว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.87 ล้านไร่ ผลผลิต 27.24 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,462 เมื่อเทียบกับปี 2559/2560 พบว่าพื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ลดลง 9.70% 10.67% และ 1.06% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งพื้นที่ฝนตกชุกและปริมาณน้ำฝนมากทำให้ดินชุ่มน้ำ หัวมันสำปะหลังเน่าเสียหาย ผลผลิตต่อไร่จึงลดลง ประกอบกับเกษตรกรขาดเงินทุนในการบำรุงรักษาแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังมีขนาดเล็กและคุณภาพไม่ดี ผลผลิตรวมจึงลดลงด้วย

สำหรับราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนต.ค. 60 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ราคาที่เกษตรกรขายได้เดือนมิ.ย. 61 เฉลี่ย กก. 2.51 บาท สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ที่ราคา กก. ละ 1.15 บาท (เพิ่มขึ้น 118%) เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ประกอบกับประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักมีความต้องการใช้อย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ในเดือนมิ.ย. 61 ถือเป็นช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานแป้งมันสำปะหลังส่วนใหญ่หยุดปรับปรุงเครื่องจักร และจากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต และทำการเพาะปลูกซ้ำเพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผลผลิตรอบสุดท้ายจะออกตลาดในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. จึงอยากฝากถึงเกษตรกร ให้ระมัดระวังการเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่ไม่ครบอายุเพื่อให้ทันราคาที่ยังคงสูงอยู่ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโรงงานที่ไม่ครบอายุ จะส่งผลให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลง อีกทั้งท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกต่อไม่สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังรุ่นต่อไป และเสี่ยงต่อการเกิดโรคราบาดอีกด้วย และในส่วนของภาครัฐเตรียมแนวทางการบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 รวม 14 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ



# ประกันเตรียมชดเชยทีมหมูป่า ชวนนาเสี่ยสละคุ้มครอง1,260บาทต่อไร่

ผู้จัดการรายวัน360 – คปภ.ยันเด็กมีประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยง ได้คำรักษาพยาบาลไม่เกิน 1 หมื่นบาทพร้อมชดเชยผู้ป่วยในคืนและ 500 บาท ส่วนเกษตรกรที่เสี่ยสละยอมรับนำเข้านา ได้รับความคุ้มครองเช่นกันหลังผู้ว่าประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติได้รับชดเชยประกันภัยข้าวนาปีวงเงินสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่ พร้อมได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงเกษตร

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 กลุ่มเด็กนักเรียนทีมฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนรวม 13 คน ติดอยู่ในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ได้เจอเด็กนักเรียนทีมฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน คปภ. ขอร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และทุกคนที่มีส่วนร่วมทั้งในและต่างประเทศที่สามารถปฏิบัติภารกิจจนสามารถพบน้องๆ และโค้ช และขอเป็นกำลังใจให้ช่วยทุกคนออกมาจากถ้ำด้วยความปลอดภัย

ทั้งนี้ จากการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดของสำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 6 คนที่อยู่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยโรงเรียนได้ทำประกันภัยกับ บริษัท สหประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ซึ่งจะได้รับคำรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ค่าชดเชยผู้ป่วยใน คืนละ 500 บาท ผู้ป่วยนอกครั้งละ 300 บาท สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย 1 คน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย 1 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปาง 1 คน ซึ่งทั้ง 4 โรงเรียนนี้ ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนักเรียนจะได้รับคำรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ค่าชดเชยผู้ป่วยใน คืนละ 500 บาท ผู้ป่วยนอก ครั้งละ 300 บาท และ

นักเรียน 1 คน จากโรงเรียนตรุราษฎร์วิทยา ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้รับคำรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน สำหรับนักเรียนอีก 1 คน จากโรงเรียนบ้านเวียงพาน ซึ่งเป็นชาวเมียนมา จะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนของโรงเรียนซึ่งทาง คปภ.ได้ประสานงานและกำชับให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นอกจากนี้ สำหรับการช่วยเหลือจากการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวง-นางนอน ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมนา เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 101 ราย พื้นที่นาในอำเภอแม่สายได้รับความเสียหายจำนวน 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน เสียหาย 1,397.50 ไร่ โดยข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบมีอายุระหว่าง 15-20 วัน ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศ เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอแม่สาย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว จึงเข้าหลักเกณฑ์การได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีในพื้นที่ ดังนั้น นอกจากที่เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วยังจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1,260 บาทต่อไร่อีกด้วย ซึ่งได้สั่งการให้มีการเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกระบวนการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เอาประกันภัยข้าวนาปีที่ได้รับความเสียหาย

“อุบัติเหตุเป็นเรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ ถึงแม้ว่าจะมีความระมัดระวังในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ดังนั้น ฝากเตือนประชาชนให้ความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัยเพื่อบรรเทาและช่วยบริหารความเสี่ยง ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยและประสานงานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัยอย่างเต็มที่ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถติดต่อมาที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย.

## เปิดพื้นที่น้ำจืดรับน้ำจากถ้ำหลวง



เตรียมงบ 50 ล้าน  
เยียวยาเกษตรกร  
หน้า 6

# เปิดพื้นที่น้ำจืดรับน้ำจากถ้ำหลวง เตรียมงบ 50 ล้าน เยียวยาเกษตรกร

**ไม่ปฏิเสธ** ว่ามวลน้ำมหาศาลที่ถูกสูบออกมาจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ด.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลและโค้ชหมูป่า อะคาเดมี จำนวน 13 คน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในบริเวณใกล้เคียงซึ่งใช้เป็นพื้นที่รับน้ำ มีการประเมินความเสียหายในเมืองต้นไม่ต่ำกว่า 1,600 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าวของชาวบ้าน กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมองว่าเป็นกลุ่มคนผู้เสียสละจะได้รับเงินเยียวยาทันทีไร่ละ 1,100 บาท โดยจะใช้งบจังหวัดที่มีวงเงินอยู่ประมาณ 50 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอ

“เบื้องต้นได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้มีน้ำอยู่ในพื้นที่นาข้าวประมาณ 1,600 กว่าไร่ คิดเป็น 8% ที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งตามระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย กระทรวงเกษตรฯ สามารถเยียวยาช่วยเหลือได้เป็นเงิน 1,100 บาทต่อไร่ ซึ่งเมื่อมีการสำรวจเสร็จเรียบร้อย สามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ทันที” **กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้

พร้อมขอยกความดีความชอบให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ที่ยินยอมพร้อมใจกันให้น้ำที่ระบายออกมาจากถ้ำหลวง และหนองน้ำพุไหลเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรของตนได้ ส่งผลให้การปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้การช่วยเหลือและชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่เสียสละเหล่านี้ ตามระเบียบต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ



ดร.สมเกียรติ ประจักษ์ชัย ชี้จุดระบายน้ำ

และเกษตรจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปสำรวจว่ายังมีพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบอีกหรือไม่ พร้อมทั้งเตรียมพันธุ์ข้าวไว้สำหรับแจกจ่ายให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆก็ตาม ได้ให้อธิบดีกรมชลประทานไปดูเส้นทางน้ำด้วยว่าจะสามารถเอาน้ำที่ระบายออกกลางแม่น้ำจันหรือแม่น้ำแม่สายได้อย่างไร เพราะขณะนี้การดำเนินการสูบน้ำยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกองอำนวยการของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา **ดร.สมเกียรติ ประจักษ์ชัย** เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและพิจารณาวางแผนแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างที่รับน้ำจากถ้ำหลวง โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ จดสูบน้ำพื้นที่ถ้ำหลวง ด.โป่งผา อ.แม่สาย



# ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6054

หน้า: 1(ขวา), 6

Col.Inch: 127.48 Ad Value: 280,456

PRValue (x3): 841,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดพื้นที่น้ำชั่วคราวรับน้ำจากถ้ำหลวง เติร์ยมงบ 50 ล้าน เยียวยาเกษตรกร



จ.เชียงราย ตามบัญชาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เป็นห่วง ทั้ง 13 ชีวิตติดในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และยังมี ความเป็นห่วงพื้นที่ที่เป็น จุดรับน้ำจากถ้ำหลวง จึงได้ มอบหมายให้ สททช.ลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดเพื่อ รับฟัง ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องวางแผนระบายน้ำ ในพื้นที่รับน้ำจากถ้ำหลวง จ.เชียงราย ให้ออกสู่

สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อ สนับสนุนพื้นที่การเกษตรและชุมชนของผู้ได้รับผล กระทบและพื้นที่ใกล้เคียงควบคู่กันไปด้วย

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่และ ทหารเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น พบว่า ระดับน้ำใน ถ้ำหลวงได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจเส้นทางน้ำที่คาดว่าจะไหล ลงสู่ถ้ำหลวง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ น้ำไหลลงไปเพิ่มเติม รวมถึงทางเบี่ยงเส้นทางน้ำที่ได้ทำไว้ยังคงทำงานได้ อย่างเต็มศักยภาพ”

เลขาธิการ สททช. เผยต่อว่า สำหรับความ เสียหายของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ เริ่มลดลงแล้ว ซึ่งน้ำมาจากสองส่วนคือ การระบาย ออกจากถ้ำและน้ำบาดาล ซึ่งสูบน้ำออกมาวันละ 68,000 ลบ.ม. ทำให้น้ำที่สูบน้ำออกมาตั้งแต่ วันที่

26 มิถุนายน-3 กรกฎาคม ลงสู่พื้นที่นาประมาณ 6 แสน ลบ.ม. เฉลี่ยลึกประมาณ 50 ซม. เมื่อช่วง ที่ผ่านมา จึงทำให้พื้นที่นาเสียหายได้รับผลกระทบ ประมาณ 758 ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าน้ำทยอย ลงจากแม่น้ำแม่จ๋องกับแม่ละ ไหลลงสู่แม่น้ำแม่จ๋อง ได้ดี ทำให้เกษตรกรพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งการชดเชย ความเสียหายให้แก่เกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบ ทางราชการ จากนั้นหากไม่มีฝนตกเพิ่ม เชื่อว่าน้ำ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามีฝนตกก็พร้อมที่จะ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อระบายน้ำ

อย่างไรก็ตาม สททช.ยังหาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์แนวโน้มปริมาณฝนที่อาจ จะตกลงมาเพิ่มเติมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อแผนกู้ภัย 13 ชีวิตในถ้ำ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ขณะเดียวกัน ยังประเมินปริมาณน้ำในถ้ำหลวงที่จะ ระบายออกมา เพื่อการวางแผนการระบายน้ำอย่าง เป็นระบบ เพื่อให้จุดรับน้ำจากถ้ำหลวง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และนำ ไหลผ่านไปได้โดยเร็วที่สุดด้วย

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดรับน้ำที่ระบาย ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในเขต ต.บ้านด้าย และ ต.โป่งผา โครงการชลประทานเชียงราย ได้ เข้าไปตรวจสอบพื้นที่การเกษตรซึ่งรับน้ำที่ระบาย ออกจากถ้ำหลวง ประมาณ 800 ไร่ พบว่า พื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเตรียมแปลง และมีบางส่วน ดำเนินการปักดำไปแล้วประมาณ 50 ไร่ ยังคงถูก น้ำท่วมขังอยู่นั้น โครงการชลประทานเชียงรายได้ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อชุด 16 นิ้ว ท่อส่ง 12 นิ้ว สูบน้ำได้ 1,200 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ หมู่ 5

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6054

หน้า: 1(ขวา), 6

Col.Inch: 127.48 Ad Value: 280,456

PRValue (x3): 841,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดพื้นที่น้ำท่วมรับน้ำจากถ้ำหลวง เติร์ยมงบ 50 ล้าน เยียวยาเกษตรกร



นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย กับ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สททช.

บ้านสันปูเลย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย เพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมยอดข้าวหรือกล้าที่ปักดำแล้ว เนื่องจากเกษตรกรยังต้องการน้ำในระดับที่ไม่ท่วมมิดยอดต้นข้าว โดยเริ่มสูบน้ำเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อสูบน้ำระบายจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ลำน้ำจ้อง ลำน้ำมะ และลำน้ำรวก ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตามลำดับ

และเมื่อเวลา 15.00 น. ในวันเดียวกัน ระดับน้ำได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงรายยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ในบริเวณดังกล่าว หากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็สามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันที รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อนพื้นที่เกษตรและประชาชนในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวแล้ว

สำหรับถ้ำหลวง อยู่ในความรับผิดชอบของวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ท้องที่ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือจดดอยจ้องและห้วยน้ำจ้อง ทิศใต้ จดดอยผู้เฒ่าและลำห้วยน้ำค้าง ทิศตะวันออก จดบริเวณพื้นที่ราบที่อยู่ข้างๆ ภูเขาทั้งหมด ทิศตะวันตกจดภูเขาสูงใหญ่ซึ่งทอดมาจากชายแดนพม่า มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกติดต่อกันสลับซับซ้อนสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 779 เมตร โดยลาดชันมาทางทิศตะวันออก เดินทางด้วยรถยนต์ตามถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 จากตัวเมืองเชียงรายถึงเส้นทางเข้าวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ระยะทางประมาณ 59 กิโลเมตรเศษ

● ทีมข่าวคมชัดลึก ●

[www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net)

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6054

หน้า: 1 (ขวา), 6

Col.Inch: 127.48 Ad Value: 280,456

PRValue (x3): 841,368

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดพื้นที่นาข้าวรับน้ำจากถ้ำหลวง เตรียมงบ 50 ล้าน เยียวยาเกษตรกร

## เกษตรกรยินดีใช้แปลงนาข้าวเป็นพื้นที่รับน้ำ

**สุชัย เจริญประเสริฐ** เกษตรจังหวัดเชียงราย เผยหลังจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพื้นที่ภาคเกษตรใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ศรีเมืองชุม โป่งผา และบ้านด้าย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสม และปริมาณน้ำที่สูบน้ำออกลงลำรางสาธารณะ จำนวน 1,397 ไร่ เกษตรกร 101 ราย คิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 8.39 เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในฤดูกาลผลิต ปี 60/61 ในพื้นที่ 3 ตำบล 16,646 ไร่ 907 ครัวเรือน

สำหรับการช่วยเหลือจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอีกครั้ง ซึ่งข้าวสามารถทนน้ำท่วมสูงได้ประมาณ 10-15 วัน หากพบต้นข้าวเสียหาย ซึ่ง ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ และเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ไร่ละ 1,113 บาท รวมไม่เกินรายละ 30 ไร่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ยินดีเป็นพื้นที่รับน้ำ ขอเพียงให้สามารถช่วยเหลืออื่นๆ ที่มหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 ชีวิตออกจากถ้ำมาได้โดยเร็ว



## แผนพัฒนาแหล่งน้ำเขตเศรษฐกิจตาก 20 ปี (2560-2579)

แผนพัฒนาแหล่งน้ำ 20 ปี จังหวัดตาก	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)			พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชน์ (ไร่)	ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)
		เตรียมความพร้อม	งานก่อสร้าง	รวม		
แหล่งน้ำขนาดกลาง	21	1,096.99	22,009.79	23,106.78	181,450	344.16
แหล่งน้ำขนาดเล็ก	132	197.11	1,387.04	1,584.15	203,179	22.02
<b>รวม</b>	<b>153</b>	<b>1,294.10</b>	<b>23,396.83</b>	<b>24,690.93</b>	<b>384,629</b>	<b>366.17</b>

ที่มา : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาชาติกราฟิก

# กรมชลฯลุยแหล่งน้ำต้นทุน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

**ด**านนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและลดความเหลื่อมล้ำ “กรมชลประทาน” ได้จัดเตรียมแผนศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ “นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์” รองอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า พื้นที่ที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนั้นประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก ทั้งข้าวโพด และพืชเมืองหนาว ดังนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

กรมชลประทาน จึงเน้นหลักที่การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่อาจต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร แตกต่างจากพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเน้นหลักไปที่การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม **3 อ่างน้ำร่อง 5 พันล้านบาท**

ในระยะแรก กรมชลประทานมีแผนงานในการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 พื้นที่ คาดการณ์งบประมาณก่อสร้างรวม 7,300 ล้านบาท ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำแม่กืดหลวงตอนบน อ.แม่สอด ค่าก่อสร้างประมาณ 397 ล้านบาท ความจุเก็บกัก 2.37 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานกว่า 3,000 ไร่ 2.อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลาง-บ้านใหม่พัฒนา อ.แม่สอด ค่าก่อสร้างประมาณ 1,543 ล้านบาท ความจุเก็บกัก 85 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำส่วนใหญ่จะใช้ผันไปเพิ่มเติม

ในพื้นที่ชลประทานเขื่อนน้ำโกกโกจากเดิม 16,800 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ และ 3.อ่างเก็บน้ำห้วยอู่มเปี้ยมตอนบน อ.พบพระ ค่าก่อสร้างประมาณ 5,379 ล้านบาท ความจุเก็บกัก 84.07 ล้าน ลบ.ม. จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน 38,000ไร่ ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวจะจัดทำการศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 และนำเสนอเข้าสู่รัฐบาลปี 2562 หากได้รับการอนุมัติ คาดว่าภายใน 3-4 ปี จะสร้างแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 3 พื้นที่ดังกล่าวของกรมชลประทาน เป็นเพียงแผนงานนำร่องเท่านั้น โดยมีการจัดทำแผนระยะยาว 20 ปี 4 ระยะ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอีกกว่า 153 โครงการ แบ่งเป็นโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 21 โครงการ และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก 132 โครงการ งบประมาณรวม 24,690.93 ล้านบาท

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 5 - อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5059

หน้า: 22(ซ้าย)

Col.Inch: 71.12

Ad Value: 96,012

PRValue (x3): 288,036

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมชลประทานแหล่งน้ำต้นทุน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

มีพื้นที่ชลประทานรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 384,629 ไร่ และมีความจุน้ำเก็บกัก รวมกว่า 366.17 ล้าน ลบ.ม.

ในระยะแรก พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 3,115 ล้านบาท เป็นโครงการแหล่งน้ำ ขนาดกลาง 4 โครงการ มูลค่า 2,128.39 ล้านบาท โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก 70 โครงการ มูลค่า 986.72 ล้านบาท มีพื้นที่ชลประทานรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 104,195 ไร่ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 จำนวน 9,244 ล้านบาท เป็นโครงการแหล่งน้ำ ขนาดกลาง 7 โครงการ มูลค่า 8,816.14 ล้านบาท และโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก 62 โครงการ มูลค่า 597.43 ล้านบาท มีพื้นที่ชลประทานรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 157,534 ไร่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574 จำนวน 2,520.66 ล้านบาท เป็นโครงการแหล่งน้ำขนาดกลางทั้งหมด 4 โครงการ มีพื้นที่ชลประทานรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 16,700 ไร่ และระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579 อีกจำนวน 9,641.59 ล้าน

บาท เป็นโครงการแหล่งน้ำขนาดกลาง ทั้งหมด 6 โครงการ มีพื้นที่ชลประทานรับประโยชน์เพิ่มขึ้น 106,200 ไร่

## คาดอ่างป้องกันแล้ง-ท่วม

ขณะที่ “นายยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์” ผู้จัดการโครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนา แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดตากทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ พบพระ แม่สอด และ แม่ระมาด ที่ผ่านมามีปัญหาน้ำไม่พอ ต่อการทำเกษตรกรรมในฤดูแล้ง หรือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน เมษายน ซึ่งจะมีน้ำเพียง 20% ของ ปริมาณน้ำรวมทั้งปี ในขณะที่อีก 80% เป็นปริมาณน้ำในช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของทั้ง 3 พื้นที่ อยู่ที่ราว 400 ลบ.ม./ปี แต่ไม่มีการกักเก็บในฤดูน้ำหลากมาสำรองไว้

ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งการสูบน้ำสำหรับการเกษตรและผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเมยยังทำได้ยาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ชายแดนรอยต่อไทย-เมียนมา และมีการขนส่งสินค้าทางเรือผ่านทางแม่น้ำ ทำให้การสูบน้ำจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพราะอาจเกิดเหตุพิพาทจากการสร้างความเสียหายในการขนส่งสินค้าได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้สำหรับการเกษตรโดยไม่ขาดแคลน รวมไปถึงยังสามารถกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อป้องกันน้ำหลากท่วมตัวอำเภอได้อีกด้วย

แม้แผนระยะยาวอัดฉีดงบประมาณหนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชัดเจน แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะไปถึงฝันของรัฐบาลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนักลงทุนที่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”



# 'กฤษฎา'สั่งเร่งไทยนิยมฯหลังพบล่าช้า

**กรุงเทพธุรกิจ ● รมว.เกษตรฯ สั่งผู้ตรวจ**

ราชการในสังกัด เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนหลังพบ คืบหน้าแค่ 15-20% เหตุ ฝนตกต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ขณะที่โครงการอบรมด้านอาชีพยังลงทะเบียนล่าช้า เพราะต้องรอรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 250-300 บาทต่อคน เพิ่มจากเงินสวัสดิการรัฐอีก 400 บาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ 12 ท่าน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับซี 10 และผู้ตรวจราชการทุกหน่วยงานในสังกัดมารับฟังการมอบแนวทางการติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โดยสั่งการให้ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลงานเร่งด่วน งานในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ งานริเริ่มด้านการเกษตร สำหรับความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 24,000

ล้านบาท

ซึ่งพบว่า ขณะนี้มีความก้าวหน้า 15-20% ถือว่าล่าช้า เนื่องจากโครงการที่ได้รับงบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน ซึ่งต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ และโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอบรมด้านอาชีพ ซึ่งต้องรอรายชื่อผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมพัฒนาอาชีพ ทั้งนี้ได้เตรียมหารือกระทรวงการคลัง

เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถดำเนินการเกลี่ยจำนวนผู้ลงทะเบียนให้สามารถรับประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางคนละ 250-300 บาท โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร เพิ่มจากที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 400 บาท

สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยางโดยการโค่นสวนยางเดิมที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 16,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ ขณะนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อเท็จจริงและชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว



## เกษตรกรวางระบบบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ-ใต้ ระบุรับนำเข้ามังคุดอินโดนีเซีย

คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้มีมติเห็นชอบระงับการนำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซีย มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป พร้อมหาแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ และแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้

กษ.: นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ มีมติเห็นชอบระงับการนำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากอินโดนีเซียไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการตรวจประเมินแหล่งผลิตตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกักพืชซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องการควบคุมความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าของไทย ซึ่งประเทศไทยได้มีมาตรการผ่อนผันให้นำเข้ามังคุดจากอินโดนีเซีย ภายใต้บทเฉพาะกาลของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เรื่องกำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ช้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550” โดยมีเงื่อนไขให้อินโดนีเซียแจ้งข้อคิดเห็นต่อร่างเงื่อนไขการนำเข้ามังคุด และเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรไปตรวจประเมินแหล่งผลิต แต่อินโดนีเซียไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงมีหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เพื่อแจ้งระงับการนำเข้ามังคุด และยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าทั้งหมด ทำให้หลังจากนี้หากอินโดนีเซียต้องการส่งออกมังคุดมายังไทยจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ จากข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยได้นำเข้ามังคุดจาก

อินโดนีเซีย ในปี 2560 มีมูลค่าประมาณ 113 ล้านบาท (6,000 ตัน) โดยในปี 2561 (ม.ค.- พ.ค.) มีมูลค่าประมาณ 360 ล้านบาท (11,000 ตัน)

ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย) ปี 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร คาดว่าจะมีปริมาณลำไยออกมามีจำนวน 381,498 ตัน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีแนวทางบริหารจัดการ ได้แก่ 1.การกระจายผลผลิตภายในประเทศจำนวน 28,084 ตัน 2.การแปรรูป จำนวน 270,870 ตัน แบ่งเป็นโรงงานผลไม้กระป๋องหรือน้ำสกัดผลไม้เข้มข้น และการแปรรูปอบแห้ง และ 3.การส่งออก จำนวน 82,544 ตัน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ปี 2561 ที่ประชุมได้มีแนวทางบริหารจัดการผลผลิตที่คาดว่าจะออกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ได้แก่ ทุเรียน คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตจำนวน 219,323 ตัน โดยจะมีการส่งออก ลัง/จูดรับซื้อ จำนวน 139,103 ตัน การกระจายผลผลิตภายในประเทศ 76,620 ตัน และการแปรรูป จำนวน 3,600 ตัน มังคุด คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิต จำนวน 105,196 ตัน โดยจะมีการส่งออก ลัง/จูดรับซื้อ จำนวน 47,774 ตัน การกระจายผลผลิตภายในประเทศ จำนวน 57,133 ตัน และการแปรรูป 289 ตัน เงาะ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตจำนวน 82,575 ตัน โดยจะมีการส่งออก ลัง/จูดรับซื้อ จำนวน 6,584 ตัน การกระจายผลผลิตภายในประเทศ จำนวน 75,398 ตัน และการแปรรูป 593 ตัน และ ลองกอง คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตจำนวน 70,188 ตัน โดยจะมีการส่งออก ลัง/จูดรับซื้อ จำนวน 5,465.40 ตัน และการกระจายผลผลิตภายในประเทศ จำนวน 64,722.60 ตัน

## ● “กฤษฎา” ไล่บี้อโครงการไทยนิยม ● ไกลลี้หนีงบประมาณเบิกแค่ 20%

# เกษตรกรยังเมินฝักอบรมแก่น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการตรวจติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2561 ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดมารับฟังการมอบแนวทางการติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยได้มอบการดำเนินงานดังนี้ 1. มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจและติดตามงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานเร่งด่วนในพื้นที่และงานริเริ่มด้านการเกษตร

สำหรับความก้าวหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามในงบประมาณ 2561 มีจำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 24,000 ล้านบาท ขณะนี้มีความก้าวหน้าเพียง 15-20% ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน

ซึ่งเป็นของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท ต้องหยุดชะงักและรอให้ฝนหยุดตกก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ โครงการส่วนใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการอบรมด้านอาชีพ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายอบรมเกษตรกรให้ได้ 2 ล้านคน ปัจจุบันมีผู้ได้รับการอบรมแล้ว 600,000 คน ส่วนจำนวนที่เหลือต้องรอสรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมพัฒนาอาชีพก่อน ซึ่งขณะนี้บางโครงการมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าอบรมเกินโควตา และบางโครงการมีผู้ลงทะเบียนไม่ถึงโควตาที่กำหนด โดยจะหารือกระทรวงการคลังต่อไป เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถเกลี้ยผู้ลงทะเบียนให้เข้าอบรมด้านอาชีพในโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ให้เท่าๆกัน โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินเดินทางคนละ 250-300 บาท.

## เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ชี้นำในการรับซื้อผลผลิตสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีและมีฐานะที่ดีขึ้น เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยนโยบายที่หลากหลายและมาตรการต่างๆ ทำให้เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 หรือ การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าปลอดภัย ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดในการสร้างสินค้าการเกษตร

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุเป้าหมายอาจสำเร็จได้ยากหากขาดการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ซึ่งการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องดำเนินการในระดับจังหวัด ผ่านการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดใน

การประสานเชื่อมโยงบูรณาการทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันชี้นำในการรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์

ดังนั้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิมไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ หรืออื่นๆ เช่น พุทธเกษตร



นายคงฤทธิ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เผยว่าผลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดระบบการปลูกแทนนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน จ.มหาสารคาม มีพื้นที่ไม่เหมาะสม 7 แสนไร่ ต้องปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยและมันสำปะหลังแต่ปรากฏว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว ในขณะที่มันสำปะหลังไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบส่ง

## “คน-มันง-โค” มหาสารคาม รองรับปรับเปลี่ยนทำนา

ผลให้เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนอาชีพมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าลานมันฯ และ โรงแปง ทั้งในเรื่องวิธีตีราคาเหมาโดยไม่วัดคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้ง



หักสิ่งเจือปนมากถึง 10% และตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน “เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 3 อำเภอ กุดรัง นาเชือก และบรบือ สภาเกษตรกร จึงได้ปรึกษารัฐบาลกับกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง

องค์กรในพื้นที่ ได้ข้อสรุปหากจะปลูกมันฯขายเป็นหัวมันสด จะไม่มีทางแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกรได้ จึงขอความร่วมมือไปยัง สหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด และ สหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ซึ่งซื้อมันเส้นมันสำปะหลังตากแห้งจากพื้นที่อื่น เพื่อนำมาผลิตอาหาร TMR อาหารผสมเลี้ยงโคนม ให้เปลี่ยนมาซื้อมันเส้นจากเกษตรกรในพื้นที่นอกจาก ช่วยลดภาระค่าขนส่งให้กับสหกรณ์แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันในพื้นที่อีกด้วย”

คงฤทธิ บอกต่อว่า แต่ด้วยการผลิตมันเส้นของเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่ได้มาตรฐาน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต้องการ เพราะส่วนใหญ่ยังใช้มีดสับมันสำปะหลังเพื่อนำตากแห้งได้ขนาดชิ้นไม่เท่ากัน เพื่อให้คุณภาพอาหาร TMR มีคุณค่าอาหารตามที่โคนมต้องการครบถ้วน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนำไปใช้แล้วลดต้นทุนได้ ทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย

ลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาช่วยเหลือ เป็นที่เล็งชอบรมสูตรอาหารสัตว์จากมันสำปะหลัง ให้กับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ส่งผล ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสามารถขายมันเส้น ให้กับกลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง 8 องค์กร ได้ในราคาตันละ 7,000 บาท จากก่อนหน้านี้นี้ที่เคยขายได้แค่ 2,700 บาท และทำให้รอบปีการผลิต สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมใน จ.มหาสารคาม มีปริมาณการสั่งซื้อมันเส้นจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว เป็นจำนวนมากถึง 1,500 ตันมันเส้น.





เกษตรวันนี้ประจำวันี่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561..... ● นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ 8 ประเทศจาก 20 ประเทศ มาสั่งซื้อยางทุกประเภทจากไทยประมาณ 58,000 ตันต่อเดือน หรือคิดเป็น 700,000 ตันต่อปี ถือเป็นความสำเร็จในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ และจะทำให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ยาง สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง..... ●

เอางริงสำหรับ ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจปีศาจวัวที่ฟาร์มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธการสินค้าเกษตรปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการระดมกำลังกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและสาร

เร่งเนื้อแดง..... ● เริ่มแล้ว “มหกรรมอาชีพ อิมเกษตร” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่าย OTOP อำเภอเมืองนครปฐม และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เขตภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนสามปาล์ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม..... ●

แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์สามารถส่งรายละเอียดมาได้ทีอีเมล SAMANP@DAILYNEWS.CO.TH หรือโทร. 0-2790-1111 ต่อ 2655 .....

**เกษตรวันนี้**

นายกะหล่ำปลี



## 'สิริวิชญ์ มิไพฑูล' เกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้บัญชีวางแผนการผลิต...ปรับแนวคิดตลาดนำ



จากนโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าโดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่า ปี 2560 คราวเรือนภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภาคการเกษตรยังมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง ประสบภัยแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น



ซึ่งสาเหตุมาจากเกษตรกรไทยยังขาดปัจจัยสำคัญ 3 ด้าน คือ ขาดความรู้ ขาดเงินทุน และไม่มีตลาดรองรับ จึงกำหนดนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งจะเป็แนวทางให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด

นายสิริวิชญ์ มิไพฑูล เกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ

ปี 2560 อายุ 26 ปี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่น่าระบบตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ในการทำสวนมะม่วง ทำให้สามารถผลิตมะม่วงนอกฤดูเพื่อส่งออกต่างประเทศได้ตลอดทั้งปี และผลผลิตได้ตามมาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการผลิต และทำหน้าที่เป็นครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สอนแนะนำการบันทึกบัญชีให้แก่เกษตรกรและคนในชุมชน และเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับผู้สนใจ

"แต่เดิมครอบครัวทำไร่ข้าวโพด แต่ด้วยต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุน จนกระทั่งปี 2531 จึงหันมาปลูกมะม่วงพันธุ์พื้นบ้าน ได้แก่ เขียวเสวย แรด และทองแซง แต่รายได้ก็น้อยอยู่ ต่อมาเห็นว่าการปลูกมะม่วงน้ำ







ดอกไม้สีทองเป็นที่ต้องการของตลาดจึงทดลองปลูกและประสบความสำเร็จ และได้มีการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรภายในชุมชนเพื่อส่งออกขายตลาดในประเทศ ทำให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาดและมีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง”

ต่อมาในปี 2553 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก เพื่อรวบรวมผลผลิตในการส่งออกตลาดในประเทศ และต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย และได้มีการพัฒนารูปแบบการเกษตรให้เป็นแบบ GAP หรือการทำเกษตรแบบปลอดภัย ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นต้นแบบของประเทศไทยในการทำเกษตรแบบ GAP ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ได้เข้าไปให้คำแนะนำการจัดบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ทำให้สิริวิชญ์เห็นว่าการปลูกมะม่วงในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน

การปลูกมะม่วงในฤดูเพื่อส่งออกภายในประเทศได้กำไรน้อยเนื่องจากมีคู่แข่งมาก จึงคิดต่อยอดมาเป็นการปลูกนอกฤดูและส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์และคิดค้นหาวิธีลดต้นทุนการผลิตทั้งการทำปุ๋ยหมัก การ

ทำไส้เดือนดินและการผสมธาตุอาหารใช้เอง เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่มีราคาสูง

จากการเห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชี จึงอยากจะถ่ายทอดความรู้เรื่องบัญชีให้กับเกษตรกรได้รู้และเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชีจึงได้สมัครเข้าร่วมเป็นครูบัญชีอาสา ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองไผ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรอีกด้วย

“บัญชี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราว่าจะวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราไปในรูปแบบไหน และควรจะวางแผนชีวิตไปในทิศทางใด เช่นเดียวกับการทำการเกษตรข้อมูลทางบัญชีก็จะเป็นตัวพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าควรจะวางแผนการผลิตอย่างไรต่อไป รวมทั้งการนำหลัก 3 คิด 4 รู้ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1.คิดจำแนก ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายของตนเอง 2.คิดปะติดปะต่อ เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ทำให้รู้หนี้สิน พิกนีสัยการใช้จ่ายเงิน และ 3.คิดหลักบัญชี ทำให้รู้ทิศทางอนาคต ของตนเอง สร้างนิสัยการออม ถ้าเราทำได้ ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต”นายสิริวิชญ์ กล่าวทิ้งท้าย